

Số: 91 /BC-UBND

*Thị trấn Sịa, ngày 12 tháng 10 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn**

Thực hiện Công văn số 1789/UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. Đặc điểm tình hình**

Thị trấn Sịa là trung tâm huyện lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, có dân số 12.253 người. Với cơ cấu kinh tế là: Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng - Nông nghiệp.

Trong những năm qua, kinh tế thị trấn Sịa tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất mới từng bước được tăng thêm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có chuyển biến đúng hướng; tỷ trọng giá trị sản xuất dịch vụ 53,53%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 26,57%; nông, lâm, ngư nghiệp 19,9%. Tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 46,5 triệu đồng/ người /năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,82%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; giáo dục đạo tạo phát triển đúng hướng, hiện tại 5 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chăm lo xây dựng lực lượng công an, quân sự từ thị trấn đến tổ dân phố vững mạnh; hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn tiếp tục được giữ vững ổn định; đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an thị trấn đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể từ thị trấn đến các tổ dân phố và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo, triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ tại thị trấn Sịa một cách một cách có hiệu quả cụ thể như sau:

## **II. Tình hình triển khai**

### **1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện.**

- Thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi họp dân ở các tổ dân phố, thông qua hệ thống đài truyền thanh của thị trấn. Hàng quý Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của thị trấn tiến hành giao ban một lần, qua đó đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về Pháp lệnh số 34/UBTVQH và các kết luận của Đảng về quy chế dân chủ đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt tại thị trấn và các tổ dân phố trên địa bàn.

Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh dân chủ được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, mọi vấn đề đều được bàn bạc công khai, thảo luận dân chủ trong nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát. Chính vì vậy, trong thời gian qua các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch Đẹp... Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần làm chuyển biến tích cực các mặt của kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trong sạch, vững mạnh.

### **2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 34; cách thức tổ chức thực hiện.**

- Trong thời gian qua Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể như: Ban hành Chỉ thị, kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khi có sự thay đổi về nhân sự, xây dựng ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo...Có thể khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đã được tăng cường, ý thức trách nhiệm về thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong hệ thống chính trị đã được nâng cao.

- Hàng năm UBND thị trấn Sịa đều ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn có kế hoạch triển khai sâu rộng việc thực hiện quy chế dân chủ đến tận cán bộ, người dân, tạo sự thống nhất trong hành động, để việc thực hiện quy chế dân chủ thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

### **3. Kết quả tổ chức thi hành Pháp lệnh số 34**

### **3.1. Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết**

Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định 11 nội dung công khai để dân biết, trong đó: 4 nội dung công khai bằng hình thức niêm yết; 7 nội dung công khai trên hệ thống truyền thanh của địa phương và thông qua Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. Các hình thức công khai như: niêm yết ở trụ sở UBND, trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố, thông báo trên hệ thống truyền thanh, qua họp dân ở các tổ dân phố.

Việc thực hiện các nội dung công khai theo Pháp lệnh 34 luôn được Ủy ban nhân dân thị trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị trấn đã công khai bằng hình thức niêm yết cho nhân dân biết các nội dung như sau: Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân. Các nội dung công khai trên hệ thống thông tin truyền thông của địa phương và thông qua Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân cụ thể như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo; kết quả thanh tra, kiểm tra; việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

Đã tiến hành công khai các hoạt động của HĐND cụ thể như: các họp HĐND của thị trấn đã cho truyền thanh trực tiếp trên đài truyền thanh thị trấn thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở và nâng cao trách nhiệm của người đại biểu đối với nhân dân. Ủy ban MTTQ thị trấn đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, thông qua đó để các Đại biểu HĐND báo cáo với cử tri kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chính sách mới về hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo và chính sách khác... Mỗi kỳ tiếp xúc cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cấp, các ngành những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Hệ thống đài truyền thanh của thị trấn được đầu tư nâng cấp hoạt động có hiệu quả. Thông qua đó các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả hoạt động của HĐND, UBND thị trấn được thông tin đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện. Phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

### **3.2. Kết quả thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp**

Đối với những việc liên quan đến đời sống của nhân dân, được nhân dân bàn, tham gia ý kiến như: việc huy động sự đóng góp của nhân dân để bê tông hoá các tuyến đường kiệt, hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường kiệt; xây dựng các thiết chế văn hóa tổ dân phố; các khoản đóng góp của nhân dân; các dự án, kế hoạch, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... đã được tổ chức họp dân, công khai và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Với những nội dung, công việc đưa ra để nhân dân bàn và quyết định đã được UBND và Ban điều hành các tổ dân phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt là nhân dân đã tự đóng góp để xây dựng mô hình cờ tổ quốc tại tuyến đường Nguyễn Vĩnh ( đoạn từ Bru điện huyện đến cầu Vĩnh Hòa), góp kinh phí để xây dựng các tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Trật tự trị an.

### **3.3. Kết quả thực hiện thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết đề cấp có thẩm quyền quyết định**

Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của tổ dân phố trong những năm qua tiếp tục được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn quan tâm chỉ đạo. Nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Các tổ dân phố đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều cách như: họp tổ dân phố, phát thanh trên loa...nhằm cho nhân dân được bàn bạc dân chủ để xây dựng sau đó nhân dân tự giác thực hiện. 100% tổ dân phố đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước, được UBND huyện phê duyệt đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” được gắn với xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thôn, tổ dân phố văn hóa. Nhiều lễ hội trò chơi dân gian được tổ chức được nhân dân tích cực hưởng ứng. Phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được phát triển sâu rộng. Việc bầu cử, miễn nhiệm tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện dân chủ chặt chẽ, đúng quy trình, do nhân dân trực tiếp bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ người dân tham gia đạt trên 80%.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được nhân dân bầu bằng hình thức biểu quyết do Ủy ban MTTQ hiệp thương giới thiệu bầu và ra quyết định công nhận. Hiện nay thị trấn đã thành lập 01 Ban Thanh tra nhân dân và 10 Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Nhìn chung Ban Thanh tra nhân dân thị trấn đã được thành lập theo đúng quy trình hướng dẫn và Luật thanh tra về cơ cấu tổ chức, đã làm tốt vai trò giám sát hoạt động của UBND như: việc thực hiện chính sách pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Căn cứ kết quả các cuộc họp do dân bàn và biểu quyết, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa đã ban hành quyết định công nhận những nội dung dân bàn và biểu quyết theo đúng các quy định của pháp luật. Nhân dân đã đồng tình cao đối với các quyết định của Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

### **3.4. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định**

Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được UBND thị trấn thực hiện theo trình tự các bước, trước khi lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn chuẩn bị dự thảo các nội dung như: Kế hoạch phát triển KT- XH hàng năm, 5 năm; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chủ trương phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự thảo quy hoạch, đề án... Đã xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, nội dung lấy ý kiến; tổ chức thông báo công khai để nhân dân biết các nội dung; phối hợp với UBMT thị trấn chỉ đạo các tổ dân phố, Ban công tác mặt trận tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhân dân trực tiếp, tổng hợp ý kiến tiếp thu và thông báo kết quả tiếp thu ý kiến đến nhân dân.

Kết quả đã có nhiều ý kiến của nhân dân tham gia hiến kế, đề xuất, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, đồng thuận thống nhất các chủ trương phát triển kinh tế, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo. Thông qua đó nhằm phát huy vai trò của nhân dân, tôn trọng quyền tham gia ý kiến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền trong lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

### **3.5. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia giám sát**

Trong thời gian qua nhân dân đã giám sát một số việc như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển giao thông thủy lợi, các công trình phúc lợi xã hội, phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Giám sát việc thực hiện quy ước, hương ước; việc huy động sự đóng góp của nhân dân để bê tông hoá các tuyến đường kiệt; xây dựng các thiết chế văn hóa tổ dân phố; các khoản đóng góp của nhân dân; các dự án, kế hoạch, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi....

Thông qua hoạt động giám sát trực tiếp của nhân dân đã góp phần thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đã góp phần hạn chế các biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong xây dựng cơ bản. Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền; qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, hạn chế các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

**3.6. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện: Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.**

Các nội dung của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều: 11, 16, 22, 26 của Pháp lệnh số 34 được các Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như:

Các cuộc họp tổ dân phố được thực hiện đúng quy định, tỷ lệ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình đến dự các cuộc họp tổ dân phố luôn đạt trên 50% tổng số cử tri.

Việc tiến hành bầu Tổ trưởng Tổ dân phố và công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị trấn bầu được thực hiện đúng quy định.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Thuận lợi**

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và nhiều cuộc vận động khác đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động là cơ sở để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong đời sống sinh hoạt ở cộng đồng dân cư.

Trong chỉ đạo điều hành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chủ động, tích cực trong việc đối thoại và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và có trách nhiệm giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách triển khai hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

### **2. Khó khăn hạn chế**

Thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhu cầu xã hội như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, chi phí khám chữa bệnh, học tập cho người nghèo, vấn đề ô nhiễm môi trường cần phải giải quyết.

Việc triển khai tổ chức thực hiện Pháp lệnh 34 về dân chủ có việc, có nơi chưa được chú trọng; điều kiện làm việc, cơ sở vật chất ở một số tổ dân phố còn khó khăn.

Một số cấp uỷ Đảng tại các tổ dân phố chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính lâu dài và nhiệm vụ trước mắt của thực hiện QCDC, do vậy việc tổ chức, thực hiện chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, còn có biểu hiện hình thức trong việc thực hiện QCDC ở địa phương; việc công khai tài chính (thu, chi do dân đóng góp) chưa được thường xuyên; tại một số tổ dân phố như Vĩnh Hòa, Giang Đông, việc huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi của tổ dân phố còn hạn chế.

Một số cán bộ năng lực còn hạn chế nên việc nhận thức phổ biến, truyền đạt chưa đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của QCDC; việc tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về thực hiện QCDC và các văn bản pháp luật khác chưa thực sự đi vào chiều sâu, tổ chức cho nhân dân thực hiện QCDC chưa đạt kết quả cao.

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hiệu quả chưa cao, chưa có kế hoạch cụ thể hàng năm. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động còn hạn chế.

### **3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm**

Nhận thức của một số cấp uỷ, Ban điều hành, MTTQ và các đoàn thể tại các tổ dân phố về nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của Pháp lệnh 34 về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa đầy đủ, do đó trong quá trình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.

Sự phối hợp giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai và tổ chức thực hiện có một số nội dung trong quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế. Hầu hết chưa thực hiện dân chủ trực tiếp, đối thoại ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được làm thường xuyên, trình độ cán bộ còn hạn chế, tác phong chưa thật sự gần gũi, hết lòng phục vụ nhân dân.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Kiến nghị về sửa đổi pháp lệnh 34: Không.

2. Kiến nghị về sửa đổi Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính Phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ nhất, hiện nay việc tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải bầu cử tại hội nghị thôn, tổ dân phố. Việc thực hiện như vậy nếu đại diện cử tri hoặc đại diện cử tri hộ gia đình đi không đủ trên 50% thì sẽ không bầu cử được. Lý do phải có đủ trên 50% đại diện cử tri hoặc đại diện cử tri hộ gia đình mới được phép tổ chức hội nghị.

Thứ hai, theo quy định Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN người trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố tại hội nghị thôn, tổ dân phố. Nếu tại hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cử tri hoặc đại diện cử tri đi ít ( khoảng 60 – 70%) đồng thời có hai hoặc ba người ứng cử sẽ chia phiếu dẫn đến việc không tìm được người có số

phiếu 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố, vì vậy phải tiến hành bầu cử lại.

Với hai lý do trên đề nghị bỏ hình thức bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố tại hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố; thay vào đó quy định cụ thể việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố như hình thức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để các xã, thị trấn thuận lợi hơn trong việc chỉ đạo thực hiện.

***Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để Ủy ban nhân dân huyện biết theo dõi chỉ đạo./***

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng nội vụ huyện;
- TV. Đảng ủy thị trấn;
- Thường trực HĐND thị trấn;
- CT các PCT UBND thị trấn;
- Mặt trận, các ban ngành đoàn thể thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Tiến**